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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งที่ 1/2567 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ            

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดรายงานตัวตอที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชมุทราบ 

 1.1 เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  (1) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีไดประกาศนโยบายใหใชกลไกในการ

บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2565 ในชั้นนี้จะมีคณะกรรมการ ซึ่งไดมีการแตงตั้งไปแลวทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภาค กลุมจังหวัด 

และจังหวัด สวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจะเปนกรรมการอยูในคณะกรรมการที่มีชื่อวา 

กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รวมทั้งเปนอนุกรรมการดานตาง ๆ ซึ่งแบงเปน 4 ดาน 

คือ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนสังคม สิ่งแวดลอม การจัดการ และมีความเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

อาจจะอยูในทุกดาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ไดไปบรรยายใหกับกระทรวงตาง ๆ รวมทั้งผูวาราชการจังหวัด        

ทุกจังหวัดไดทราบ และทราบในเบื้องตนวาไดมปีระกาศไปแลวและจะมีการประเมินของทุกจังหวัดในปหนา 

  (2) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทุกกระทรวง ใหฝายบริหารพิจารณาปรับแผน            

กลยุทธ และทบทวนวาสิ่งที่ทํามาสิ่งใดเปนประโยชนใหทําตอเนื่อง โดยใหมีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับ

นโยบายใหม และใหดําเนินการเรื่องที่คงคาง ควรเรงดําเนินการ เชน การแกไขขอบังคับตางๆ ใหเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลในสวนที่ไมผิดตอกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา  

  (3) เรื่องที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเสนอมา 2 เรื่อง คือ 1) เรื่องการยุติเรื่องกรณีการ

กําหนดระยะเวลา การรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ ไดแจงวามหาวิทยาลัยทําถูกตองแลว 2) เรื่องที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตรวจสอบ

เรื่องการรองเรียนการใชรถซึ่งมีผลตอสภามหาวิทยาลัยดวยวาสภามหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการ ขณะนี้

สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดพิจารณาแลวและตอบกลับมาวาสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการถูกตองแลว 

และสั่งยุติเรื่องดังกลาวแลว 

  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  มติที่ประชมุ 

   รับทราบ 
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 1.2 เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ 

     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมาประชุมสัญจรที่จังหวัดระนองโดยใชวิทยาลัยชุมชนระนองเปนสถานที่

ประชุม เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ ลงพ้ืนที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพูดคุย             

ในเชิงการทํางบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเขารวมกับ      

5 สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือทําโครงการที่ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ แลนดบริดจ การทําถนน

มอเตอรเวยจากจังหวัดชุมพรไปจังหวัดระนอง ซึ่งหากทําไดจริง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใหมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธานี เสนอโครงการวาจะทําอยางไรใหเกิดการพัฒนาบุคลากรรวมถึงพัฒนาองคความรูที่

เก่ียวของกับการรองรับของแลนดบริดจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพร และวิทยาลัยชุมชนระนอง ไดรวมกันทําเปนโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง   

จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนเพ่ือทําใหเกิดการ

พัฒนาองคความรูในลักษณะตาง ๆ ซึ่งประเด็นตาง ๆ ที่ทาง 5 สถาบันการศึกษาเสนอ คือ 1) การสรางองค

ความรูในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส 2) การพัฒนาสูเมืองอัจฉริยะวาจะทําอยางไรและมีแนวทาง

ทิศทางประการใดบาง 3) การทองเท่ียวและผลิตภัณฑการทองเที่ยวตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยชุมชน 4) เรื่องของ

การยกระดับภาคีความสามารถของบุคลากรในการเตรียมความพรอมสูการเปดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

ในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะทักษะทางภาษา และธุรกิจระหวาง

ประเทศ ซึ่งทักษะทางภาษาก็เนนในเรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพมา โดยวงเงินงบประมาณที่

นําเสนอไปประมาณ 500 ลานบาท ซึ่งอยูที่ทางคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ จะนําเรื่องนี้เขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 23 มกราคม 2567 นี้ ในขณะเดียวกันไดพบปะ

กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และไดมอบนโยบายใหทาง

มหาวิทยาลัยไปบูรณาการการมีสวนรวมในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขอนําเรียนวามหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ

กับจังหวัดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ สอดคลอง               

ตรงกับที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงกับที่ประชุมแลว 

 จึงแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      

สุราษฎรธานี ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน                

ทราบแลว และไดเผยแพรทาง www.council.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 

พ.ศ. 2566 โดยไมมีการแกไข  

 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 5) 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชมุสภามหาวิทยาลัยฯ 

      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2566 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม   

ครั้งที่ 12/2566 ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรับจายเงิน           

ในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยฯ จัดทํา “ราง” 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรับจายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. ....  

โดยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดําเนินการ 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักสงเสริม

วิชาการฯ ดําเนินการ (อยูระหวางการดําเนินการ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 162..ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 21 ราย  

 มหาวิทยาลัยแจงผลใหผูสําเร็จการศึกษาทราบ ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ

ใหผูสําเร็จการศึกษา และใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหบัณฑิต (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08) ท่ีประชุม           

มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08) ฯลฯ 

 มหาวิทยาลัยมอบสํานักสงเสริมวิชาการฯ ดําเนินการสงเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดม 

ศึกษาฯ ตอไป (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา            

ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

การศึกษาที่ 1/2567 ดังนี้ ระดับปริญญาโท จํานวนที่ขอเปดรับ แผน ก จํานวน 90 คน และแผน ข จํานวน 

205 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 150 คน 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบบัณฑิต

วิทยาลัยดําเนินการ (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบจัดตั้งศูนยประสาน งานโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย

ประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

โดยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการเขียนโครงการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา และกองการเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ (ดําเนินการแลวเสร็จ)  

 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 6) 
 

 

สุราษฎรธานีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนผูพนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ ฯลฯ 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดสงประกาศสภาฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระเสนอนายกสภาฯ ลงนาม (อยูระหวางการ

ดําเนินการ) 

 ระเบียบวาระที่ 5.1.1 เพ่ือทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเภทเงนิรายไดของสํานักจัดการทรัพยสิน ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักจัดการ

ทรัพยสินฯ พิจารณาดําเนินการ (ดําเนินการแลวเสร็จ) 

 ระเบียบวาระที่ 5.2.1 เพื่อทราบโครงการประหยัดพลังงานโดยการ ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยแบบติดตั้งบนโครงสรางหลังคาจอดรถ (Solar carport) ขนาดกําลังผลิตไมต่ํากวา 972 กิโลวัตต          

ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณา

ดําเนินการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบ                   

รองอธิการบดีฝายระบบอํานวยการพิจารณาดําเนินการ (อยูระหวางการดําเนินการ) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  มติที่ประชมุ 

  รับทราบ 
 

        3.1.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

   (1) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2566 ระเบียบวาระท่ี  

                              5.2.1 เพื่อทราบโครงการประหยัดพลังงานโดยการตดิตั้งระบบไฟฟาพลังงาน 

                              แสงอาทิตยแบบติดตั้งบนโครงสรางหลังคาจอดรถ (Solar carport) ขนาดกําลัง 

                              ผลิตไมต่ํากวา 972 กิโลวัตต  

 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2566 ระเบียบ

วาระที่ 5.2.1 เพ่ือทราบโครงการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้ง 

บนโครงสรางหลังคาจอดรถ (Solar.carport) ขนาดกําลังผลิตไมต่ํากวา 972 กิโลวัตต และสภามหาวิทยาลัยฯ             

มีมติใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดําเนินการ               

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ใหมีการบันทึกขอความเพ่ิมเติม               

ในขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ผศ.ธวัช  บุญนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นวาเอกสารประกอบที่มหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบยังไมครบถวน เชน สัญญา หนังสือตอบขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด             

จึงขอใหมหาวิทยาลัยเสนอเอกสารดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยฯ  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 7) 
 

 

 2. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ไดแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบวา

มหาวิทยาลัยไดทํา MOU.กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีคาใชจาย และขอมูลเบื้องตน               

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปนผูลงทุนเองทั้งหมด 

 3. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นวาเรื่องนี้แนวทางการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน            

จะสงมอบพ้ืนที่ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยจะไมมีคาใชจาย จึงขอใหมหาวิทยาลัยไปทบทวน

แนวทางการดําเนินการอีกครั้ง และการแจงผลการดําเนินการในระเบียบวาระนี้ใหเปลี่ยนจาก “ดําเนินการ

แลวเสร็จ” เปน “อยูระหวางดําเนินการ” และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมตอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

 มติที่ประชมุ 

 ใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดําเนินการ                
 

 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย ฯ   

         แตงตั้ง 

 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 

         แตงตั้ง 

   -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

   -ไมมี- 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ 

                4.2.1 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารวิทยาลัย  

                        สหวิทยาการการทองเท่ียวสมุย พ.ศ. …. 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การแบงกลุม 

สถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุมพัฒนา                  

ชุมชุนทองถ่ิน และใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศและแผนพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง        

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดอนุมัติแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                

สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566.-.2570.เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการและการ

ดําเนินงาน.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการปรับจุดเนนและการแบงกลุมของมหาวิทยาลัย                   

ในอนาคต.ตลอดจนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในดานการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง ตามนโยบาย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการพัฒนากําลังคนของประเทศ            

ซึ่งสอดคลองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา               

และแกไขปญหาใหกับชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน นั้น 

 

 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 8) 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี                

วาดวยการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการการทองเท่ียวสมุย พ.ศ. .… เสนอคณะกรรมการดําเนินงานดาน          

การบริหารจัดการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2567 และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

คณะกรรมการนโยบายดานการบริหารจัดการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 

2567 มีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารวิทยาลัย 

สหวิทยาการการทองเที่ยวสมุย พ.ศ. …. ตอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยใหพิจารณาปรับปรุงแกไขรางขอบังคับ 

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะฯ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ.พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.วาดวย        

การบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการการทองเที่ยวสมุย พ.ศ. …. 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัย มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี ้

 (1) มีขอสังเกตวารางขอบังคับไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการนโยบายดานการบริหาร

จัดการฯ แลว แตภาพรวมของรางขอบังคับฉบับนี้มีรายละเอียดดานการจัดการศึกษาฯ และดานการวิจัย

เก่ียวของดวย  

  (2) ไดมีการแจงไปยังผูรับผิดชอบรางขอบังคับวาใหมีการกลาวเก่ียวกับหลักการและเหตุผล                 

ซึ่งหลักการและเหตุผลในรางขอบังคับฉบับนี้ยังไมครอบคลุมและไมชัดเจน ยังขาดสวนของสาเหตุในการจัดตั้ง

วิทยาลัยสหวิทยาการฯ ซึ่งในการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการฯ มีขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจํานวนมาก             

ซึ่งผูที่เก่ียวของจะตองรวบรวมขอมูลและนําเสนออีกครั้งหนึ่ง  

2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคณุวุฒิ มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

(1) หมวดที่ 1 บททั่วไป  

1.1) ขอ 5 (1) และ ขอ 5 (3) มีขอความที่ซ้ําซอนกัน เชน คําวา “มีจิตสาธารณะ” และ 

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม” 

1.2) ขอ 5 (4) ใหตรวจสอบการใชคําวา “สถาบันธุรกิจวิชาการ” และใหพิจารณา

เลือกใชขอความที่มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

1.3) ขอ 5 (5) ใหแกไขขอความจาก “ขับเคลื่อนองคกร...” เปน “ขับเคลื่อนทองถ่ิน...”  

1.4) ควรพิจารณาเพิ่มขอมูลที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และอยู

ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คือ การรวมผลิตบัณฑิตกับองคกรหรือเครือขาย

ภายนอกมหาวิทยาลัย เชน โรงแรม สมาคม เปนตนโดยใหระบุไวในวัตถุประสงคดวย 

1.5) ขอ 6 (1) ขอความ “ศาสตรทางธุรกิจวิชาการ” ใชไดหรือไม คําที่สะทอนศาสตร 

จะมาจากคําวา บริหารธุรกิจ แตเปนการสรางรายไดจากวิชาการหรือเพ่ิมความหมายของคําวา “ธุรกิจ

วิชาการ” 

1.6) ขอ 6 (1) ขอความ การประกอบอาหาร อาจจะเรียนเรื่อง Food Science ดวยได  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 9) 
 

 

1.7) ขอ 6 (3) ใหพิจารณาเพ่ิมคําวา “นวัตกรรม” ลงในขอความ “วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ” เพราะอยูในพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา และนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

1.8) ขอ 6 (4) ขอความเขียนสั้นเกินไป ใหขยายความในขอนี้ใหมีความชัดเจน 

 (2) หมวดที่ 2 การดําเนินการและการบริหาร 

2.1) ขอ 8 ใหตรวจสอบการใชคําวา “หนาที่อํานาจ” และใหพิจารณาวาจะตองใชคําวา 

“หนาที่และอํานาจ” แทนหรือไม 

2.2) ขอ 10 (2) ระบุวาคณบดีมีหนาที่ “จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยสหวิทยาการ” ซึ่งไม

สอดคลองกับขอความในขอ 8 (2) ที่ระบุวา “คณบดีมีหนาที่ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย             

สหวิทยาการ” ใหปรับปรุงแกไขความใหชัดเจนถูกตอง 

 (3) หมวด 3 การบริหารงานบุคคล ขอ 15 (ข) สายสนับสนุนวิชาการ ขอ (1) ใหแกไขจาก “ระดับ

ทั่วไป” เปน “ระดับปฏิบัติการ” 

 (4) หมวด 4 สวนที่ 1 ชื่อหมวด “ระบบการศึกษาและการรับนักศึกษา” ซึ่งคําวา “ระบบ

การศึกษา” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร แปลวา ระบบการศึกษาจัดเรียน 2 ภาคหรือ 3 ภาค จึงมี

ขอเสนอแนะวา อาจจะตั้งชื่อหมวดใหเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอบังคบัฯ วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ขอบังคับฯ วาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต

และขอบังคับฯ วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและการเทียบโอนหนวยกิต ซึ่งขอบังคับดังกลาว                 

มีการระบุเรื่องการประกันคุณภาพรวมทั้งเรื่องการตรวจสอบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ             

ทีช่ัดเจน กรณีการแยกขอบังคับฉบับใหมออกมาและมีรายละเอียดท่ีแตกตางไปจากเดิมจะกระทบถึงมาตรฐาน

การจัดการศึกษาดวย  

 (5) ใหตรวจสอบและแกไขการเวนวรรคขอความทั้งหมดในรางขอบังคับ 

 (6) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไดมีการกําหนดวาหนวยงานภายในจะตองมีการดําเนินการศึกษา

สภาพความจําเปนในการจัดตั้งหนวยงาน และแมกระทั่งเปนหนวยงานภายในก็จะตองรายงานใหกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ ทราบกอนที่จะจัดตั้งหนวยงาน  

 (7) กรณีชื่อของวิทยาลัยสหวิทยาการสมุยใหตัดคําวา “การทองเที่ยว” ออก และเนื้อหาใน

ขอบังคับตองคํานึงถึงโลกปจจุบันที่เปลี่ยนไป จํานวนนักศึกษาในระบบที่มีจํานวนลดลง ศาสตรและความรู

ใหมๆ ที่เกิดขึ้น และควรคาํนึงถึงเปาหมาย งบประมาณ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงพันธกิจหลักในการ

เปนหนวยงาน Re-Skill Up-Skill และ New-Skill  

3. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

  (1) กรณีชื่อของวิทยาลัยสหวิทยาการสมุย ใหพิจารณาการเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยสหวิทยาการ

การทองเที่ยวสมุย” เปน “วิทยาลัยสหวิทยาการ”  

 (2) กรณีสถานท่ีตั้ งของวิทยาลัยนานาชาติฯ หากเปดวิทยาลัยสหวิทยาการฯ ที่ อําเภอ                

เกาะสมุยแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองเปดใหมีการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีหรือไม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณานําหลักสูตรการทองเที่ยวจัดการ

เรียนการสอนรวมกับคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 10) 
 

 

  (3) กรณีที่ไดจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการฯ ณ อําเภอเกาะสมุย ผูที่ดํารงตําแหนงคณบดีและทีม

บริหารในระยะแรก เห็นควรใหปฏิบัติในรูปแบบเดียวกับคณะพยาบาลศาสตรในชวงแรก คือ ใหทีมบริหารมี

อํานาจในการเสนอขอสภามหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณบดีหรือทีมบริหารดวยตนเอง โดยไมตองผานกระบวนการ

สรรหา โดยใชระยะเวลา 1 วาระ (4 ปหรือ 8 ป) และควรปรับขอบังคับฯ ใหมีความยืดหยุน  

 4. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคณุวุฒิ มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

  (1) การจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาเพ่ิม ในขณะที่หนวยงานเดิมยังมีปญหาเรื่องการจัดการเรียนการ

สอน ควรพิจารณาวาหนวยงานใหมจะไมมีปญหาใชหรือไม 

  (2) กอนการดําเนินการออกขอบังคับ ควรดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งหนวยงานใหมีความชัดเจน 

โดยมีรายละเอียดตางๆ ของโครงการจัดตั้ง เชน อัตรากําลัง บุคลากร ทรพัยากร งบประมาณ เปนตน  

  (3) คณะกรรมการที่ ศ.ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง เปนประธาน ไดมีการวิเคราะหวา ใหหลักสูตรจาก

อําเภอเมืองฯ ไปรวมจัดการเรียนการสอนกับคณะวิทยาการจัดการและใหหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนที่

อําเภอเกาะสมุย มีการบริหารเฉพาะหลักสูตร ณ อําเภอเกาะสมุย และอาจมีการเปลี่ยนชื่อคณะ ซึ่งมีผล

การศกึษาและวิเคราะหอยูแลว  

  (4) รางขอบังคับมีความที่อางถึงการใชงบประมาณแผนดิน เห็นควรใหกองคลังตรวจสอบวากรณี

เปนหนวยงานที่มีการใชงบประมาณแผนดิน สามารถใชผูสอบบัญชีไดหรือไม หรือตองใชสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน  

  (5) การผลักดันใหมีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการฯ อาจจะเกิดข้ึนจากปญหาของระบบบริหารที่

มีขอจํา กัด ดังนั้นหนวยงานเดิมที่มีอยู ในเรื่ องบทบาทหนาที่หรือกิจกรรมสามารถทําไดทุกอยาง                    

แตองคประกอบในการจัดตั้งหนวยงานไมครบถวน เห็นควรทําเปนโครงการยอยและใชเงินรายไดและบริหาร

จัดการแยกตางหากไปพลางกอน และดําเนินการภายใตการเปนวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยวซึ่งจะไม

กอใหเกิดผลกระทบในเชิงกฎหมาย 

5. ศ.ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 ตามที่มหาวิทยาลัยใหวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยวตั้งอยู ณ อําเภอเกาะสมุย เดิมคือการ

บริหารจัดการงบประมาณที่อาจกอใหเกิดชองวางและความโปรงใส รวมถึงความตองการของอาจารยท่ีจะไป

อยู ณ อําเภอเกาะสมุย หรืออําเภอเมืองฯ เห็นวาบทบาทของวิทยาลัยสหวิทยาการ จะเปนเหมือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแบบยอสวน โดยเปดโอกาสใหสอนวิชาอ่ืนๆ โดยใชคําวา “ศาสตรทางธุรกิจ

วชิาการที่เก่ียวของ” นอกเหนือจากการทองเที่ยว การโรงแรม และการประกอบอาหารตางๆ ดังนั้น วิทยาลัย                   

สหวิทยาการฯ ทําใหเกิดการเนนเฉพาะการทองเที่ยว หากจะใหมีอยูในมหาวิทยาลัยแบบยอสวน ตั้งอยูใน

อําเภอเกาะสมุย ไมควรมีคําวา “การทองเที่ยว” ในขณะเดียวกันวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยวมีบัณฑิตที่จบ

จํานวนมาก ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการยุบหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง พันธกิจทับซอนกันบางสวน ซึ่งมี

ความเห็นวาไมควรจะทับซอนกันโดยชื่อ ดังนั้นการท่ีมหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยสหวิทยาการแลวก็ไมจําเปนตอง

ปดวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว และประเด็นดังกลาวเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยยังไมมีขอสรุปของการ

ปรับโครงสรางของสวนงานภายในหรือหนวยงานในกํากับวาจะมีหนวยงานใดบางอยางไร ซึ่งในที่สุด

มหาวิทยาลัยจะตองมีหนวยงานในกํากับเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและความอยูรอดของมหาวิทยาลัย  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 11) 
 

 

6. อ.ดร.สมปราชญ วุฒิจันทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

  (1) มหาวิทยาลัยเคยมีการลงพ้ืนที่เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเกาะสมุย

และมีความเห็นวาตองการใหมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนที่อําเภอเกาะสมุย เพ่ือพัฒนาคนในสาขา

วิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการเรื่องวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 (2) ใหพิจารณาการเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยสหวิทยาการการทองเที่ยวสมุย” เปน “วิทยาลัย              

สหวิทยาการ” หรือ “วิทยาลัยสหวิทยาการและการทองเที่ยว” 

 (3) การคงอยูของหนวยงานโดยเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว ณ อําเภอเมืองจะเปนประ

โยชนในการทองเที่ยว เพ่ือเดินหนาเรื่องนี้ตอ โดยเฉพาะเรื่องทองเที่ยวในสวนบนฝง  

 มติที่ประชมุ  

 ใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย 

การบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการการทองเท่ียวสมุย พ.ศ. …. ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยฯ และใหเสนอรางขอบังคบัตอคณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษาฯ คณะกรรมการ 

นโยบายดานการวิจัยฯ และคณะกรรมการนโยบายดานการบริหารจัดการฯ พิจารณากลั่นกรองและทํา

ความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกใชบังคบั 
 

 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

                  2565 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

 กอนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

ทําหนาที่แทนประธานท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และแจงสภามหาวิทยาลัยฯ ขอใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี                  

วาดวย การรวมลงทุนเพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดวยความรอบคอบ เพราะมีกฎหมาย

ที่ เ ก่ียวของหลายเรื่อง และไดออกจากที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจหารือขอราชการกับกระทรวง                       

การอุดมศึกษาฯ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2565 

ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2566 ระดับคณะ ระหวางวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 

2566 และระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2566 เรียบรอยแลวโดยมีผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ปการศกึษา 2565 ระดับคณะ พบวามีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม (4.38) อยูในระดับด ี

และเมื่อพิจารณารายคณะพบวา มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 3 คณะ ไดแก คณะมนุษยศาสตรฯ (4.55) 

วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว (4.54) และคณะพยาบาลศาสตร (4.51) สวนคณะอื่นๆ มีผลการประเมินอยู

ในระดับดี ไดแก คณะครุศาสตร (4.43) คณะวิทยาการจัดการ (4.34) คณะวิทยาศาสตรฯ (4.26) และคณะ

นิติศาสตร (4.03) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ฯ (4.69) ระดับดีมาก 

 

 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 12) 
 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดําเนินการ

ดังนี้ 

1) เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 

2566 เห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษาฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2566      

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เห็นชอบแลว  

2) เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2565 ระดับมหาวิทยาลัย     

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 12/2566 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 

เห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษาฯ ในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบแลว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศกึษา 2565 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชมุ  

เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 

  4.2.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ดวยสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการประมวลผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีเสนอตอสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา..ไดเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศกึษาเสนอตอสภาวิชาการ 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  1/2567 เมื่อวันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2567 มีมติเห็นชอบ                     

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 43.ราย และระดับ

บัณฑิตศกึษา จํานวน 4 ราย 

คณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษา ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีระดับปริญญาตรี จํานวน 43 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน             

4 ราย และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. บทความของผูศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสวนใหญไดรับการประเมินในระดับ Excellent 

และไดรับการตอบรับการตีพิมพเผยแพรบทความในวารสารของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งเปนจุดเดนของ

หลักสูตรดังกลาว 

2. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธควรเปนบุคคลที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงกวา

อาจารยที่ปรึกษา และควรพิจารณาเลือกรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธใหมีความหลากหลาย 

เพ่ือใหไดรับขอสังเกตและขอเสนอแนะที่มีความหลากหลาย 

 

 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 13) 
 

 

3. ใหมีการจัดทําฐานขอมูลรายชื่อของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. ใหตรวจสอบความสม่ําเสมอของการเรียงลําดับรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปน

รูปแบบเดียวกันและตรวจสอบรูปแบบของการเขียนบทคัดยอใหมีความครบถวน โดยเฉพาะลายเซ็นตของ

อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา 

5. ใหมีการตรวจสอบคุณภาพของบทคัดยอ ใหมีเนื้อหาสาระที่สําคัญอยางครบถวน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  

 มติที่ประชมุ 

 อนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 43.ราย และระดับบัณฑิตศกึษา จํานวน 4 ราย 

 

 4.2.4 พิจารณาอนุมัติการประเมินคางานและการกําหนดกรอบระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

                  และเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 

ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567    

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคางานและการกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ กรณีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี ้

1. ตําแหนงเลขที่  081 ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานัก              

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกําหนดเปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 

2. ตําแหนงเลขที่ 148 ชื่อตําแหนง นักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหกําหนดเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับชํานาญการ 

3. ตําแหนงเลขที่  042 ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกําหนดเปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 

4. ตําแหนงเลขที่ 116 ชื่อตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ใหกําหนดเปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 

คณะกรรมการนโยบายดานการบริหารจัดการ ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี            

ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 มีความเห็นวาเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาอนุมัตกิารประเมินคางานและการกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ กรณผีลการประเมินเปนไปตามเกณฑ จํานวน 4 ตําแหนง 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการประเมินคางานและการกําหนดกรอบระดับตําแหนง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ กรณีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ จํานวน 

4 ตําแหนง 

 

 

 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 14) 
 

 

 มติที่ประชมุ 

 อนุมัติการประเมินคางานและการกําหนดกรอบระดับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ดังนี้ 

1. ตําแหนงเลขที่  081 ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานัก              

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกําหนดเปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 

2. ตําแหนงเลขที่ 148 ชื่อตําแหนง นักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหกําหนดเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับชํานาญการ 

3. ตําแหนงเลขที่  042 ชื่อตําแหนง เจาหนา ท่ีบริหารงานทั่ วไป ระดับปฏิบัติการ สั ง กัด                 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกําหนดเปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 

4. ตําแหนงเลขที่ 116 ชื่อตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน ใหกําหนดเปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
  

4.2.5 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรวมลงทุนเพื่อประโยชน 

        แกกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทเพ่ือรวมลงทุนบริษัทรวมทุน และโครงการรวมลงทุนกับบุคคลอื่น            

พ.ศ. …. ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตลอดจนเกิดความ

เรียบรอยในการปฏิบัติราชการ เห็นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้งบริษัท

เพ่ือรวมลงทุน บริษัทรวมทุน และโครงการรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน ในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่อง

กับกิจการมหาวิทยาลัย หรือกิจการเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยของมหาวิทยาลัยหรือเพ่ือสาธารณะประโยชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี              

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้งบริษัทเพื่อรวมลงทุนบริษัทรวมทุน และ

โครงการรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริหารจัดการฯ ในการ

ประชุมครั้งท่ี 6/2566 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการ

ประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 พิจารณาแลว 

คณะกรรมการนโยบายดานการบริหารจัดการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 

2567 มีขอเสนอแนะใหเปลี่ยนชื่อรางขอบังคับจาก “วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืน

จัดตั้งบริษัทเพ่ือรวมลงทุนบริษัทรวมทุน และโครงการรวมลงทุนกับบุคคลอื่น พ.ศ. ....” เปน “วาดวย การรวม

ลงทุนเพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” และมีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรวมลงทุนเพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 

ตอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยใหพิจารณาปรับปรุงแกไขรางขอบังคบัตามขอสังเกตและขอเสนอแนะฯ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรวม

ลงทุนเพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 15) 
 

 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็น ดังนี ้

     1) มหาวิทยาลัยควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณที่จะใชในการรวมลงทุนกับเอกชนวาเปน

งบประมาณเงินแผนดินหรืองบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และควรจะเสนอรายละเอียดแผนการ

ดําเนินงาน แผนการลงทุน แผนการใชจายงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เนื่องจากมีผลผูกพันกับมหาวิทยาลัยโดยตรง  

     2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาประเภทและรูปแบบการลงทุนจัดตั้งบริษัท และรายละเอียดท่ี

เก่ียวของอ่ืนๆ ดวยความรอบคอบ โดยใหจัดทําขอบังคับฯ ที่ไมขัดตอหลักกฎหมายที่กําหนดไว เพ่ือเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินการของผูบริหารมหาวิทยาลัย และเมื่อปรับแกขอบังคับเรียบรอยแลวใหเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

 2. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นวา คณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอ 8 ของรางขอบังคับจะเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ     

ในแผนการดําเนินการ โดยขอบังคับฉบับนี้ไดกําหนดกรอบรายละเอียดไวในภาพรวม เพื่อใหอํานาจ

คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไปศึกษา วิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจในการรวมลงทุนดวย

ความรอบคอบและปองกันความเสี่ยงในมิติตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการใหมีมูลคาเพิ่มในเชิง

พาณิชยมากขึ้น 

 3. ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ขอ 9 (8) 

และขอ 11 มีขอความที่มีรายละเอียดและความหมายใกลเคยีงกันเห็นควรไปผนวกรวมกันไดหรือไมอยางไร 

 4. อ.ดร.สมปราชญ วุฒิจันทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นวา ควรแกไขความในขอท่ี                

9 (8) และขอ 11 ใหมีความชัดเจนและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 5. นายวิเชฏฐ มุสิกรังษี กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็น ดังนี ้

 1) ใหขยายความในขอ 7 ที่ระบุวา “ใหมหาวิทยาลัยถือหุนในบริษัทรวมลงทุน บริษัทรวมทุนและ

โครงการรวมทุนตามที่กําหนดไวสัญญาหรือขอตกลงในสัดสวนที่เปนธรรม ...” ควรระบุใหชัดเจนวา สัดสวนที่

เปนธรรมนั้น มีจํานวนเทาใด อยางไร  

 2) มหาวิทยาลัยควรกําหนดรูปแบบในการรวมลงทุนใหชัดเจนในขอบังคับวาจะดําเนินการใน

รูปแบบลักษณะใดบาง และจะตองระบุคํานิยามคําวา การรวมลงทุน วามีความหมายอยางไร และรวมลงทุน

กับผูใดบาง 

 3) ควรปรับแกขอ 10 จากเดิม แกไขเปน การจัดตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน เลิก หรือควบเขาดวยกัน

ซึ่งบริษัทเพ่ือรวมลงทุน บริษัทรวมทุน และโครงการรวมลงทุน ใหขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

 6. อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นวา รางขอบังคับฉบับนี้ไดกําหนด

อํานาจหนาที่ของกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งอยางชัดเจนสมบูรณแลว และใหมหาวิทยาลัยนํา

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความ

สมบูรณยิ่งข้ึนตอไป 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 16) 
 

 

 7. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ มีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณา

ดําเนินการรวมลงทุนกับเอกชนดวยความรอบรอบ โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ                

ของมหาวิทยาลัย  เห็นควรใชรูปแบบใหเอกชนมาเชาพ้ืนที่และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 

 ใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย 

การรวมลงทุนเพ่ือประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอรางขอบังคับให นายวิเชฏฐ มุสิกรังษี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ และ       

รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาตอไป 
 

 4.2.6 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย โรงเรียนสาธิตแหง 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. .... 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 

พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. .... มีมติใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ....        

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และใหเสนอรางขอบังคับตอคณะกรรมการ 

นโยบายดานการจัดการศึกษาฯ คณะกรรมการนโยบายดานการวิจัยฯ และคณะกรรมการนโยบายดานการ

บริหารจัดการฯพิจารณากลั่นกรองและทําความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกใชบังคับ 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี               

วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลว และเสนอคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย              

ราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี ้

  1..คณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษาฯ ในการประชุมครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2566 มีมติใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขรางขอบังคับฯ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษาฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 

2. คณะกรรมการนโยบายดานการวิจัย สรางนวัตกรรม และการบริการวิชาการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 

4/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566..มีมติเห็นชอบรางขอบังคับฯ และนําความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 

ตอไป 

3. คณะกรรมการนโยบายดานการบริหารจัดการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 

มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบใหเสนอรางขอบังคบัฯ ตอสภามหาวิทยาลัยฯ 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย              

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2567  

 

 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 17) 
 

 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะ 

ดังนี้ 

  1) ใหตรวจสอบการเวนวรรคตอนใหถูกตอง 

  2) ขอ 8 (9) แกไขจาก “ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย” เปน “ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย” 

  3) หมวดที่ .4.สวนที่ .1.ควรแกไขหัวขอจาก.“ระบบการศึกษาและการรับนักเรียน” เปน        

“การจัดการศึกษา” 

  4) ขอ 18 ควรเพ่ิมคําสําคัญใหครอบคลุม และใชคําสําคัญที่มีในมาตรฐานหลักสูตร เชน                  

การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เปนตน 

  5) ขอ 20 ควรตรวจสอบวามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกฎหมายหรือเปนแนว

ปฏิบัติ  

 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะ 

ดังนี้ 

  1) ขอ 7 (4) แกไขจาก “ผูปกครองโรงเรียนสาธิตจํานวนสองคนเปนกรรมการ” เปน “ผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจํานวนสองคนเปนกรรมการ” 

  2) ขอ 7 (5) แกไขจาก “ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ผูท่ีมีความรู

ดานการศึกษา ดานกฎหมาย ดานสังคมสงเคราะห ดานการบริหารงานบุคคล ดานการคลัง ดานธุรกิจ      

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการกีฬาและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนสามคนเปนกรรมการ” 

เปน “ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรูดานการศึกษา ดานกฎหมาย 

ดานสังคมสงเคราะห ดานการบริหารงานบุคคล ดานการคลัง ดานธุรกิจ ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการ

กีฬาและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนสามคนเปนกรรมการ” 

 3. ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

  1) ขอ 7 (5) ควรกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนที่จะเปนกรรมการ มีความรูในดานที่

แตกตางกัน 

  2) ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 4. อ.ทศพร  จินดาวรรณ.กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีขอเสนอแนะวา ขอ 7 แกไขจาก           

“ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง” เปน “ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะหนึ่ง” 

 5. อ.ดร.ชนัญชิดา  ทิพยญาณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจัดทํา

ขอมูลรายละเอียดท่ีแสดงความพรอมของการจัดตั้งหนวยงานใหครอบคลุมทั้ง 11 ประเด็น ตามหมวดที่ 2 ขอ 6 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การจัดตั้ง การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ                  

พ.ศ. 2552 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 18) 
 

 

 6. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ไดแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบวา

ขอบังคับตองผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกอน สวนขอมูลรายละเอียดที่แสดงความพรอมของ          

การจัดตั้งหนวยงานใหครอบคลุมทั้ง 11 ประเด็นนั้น จะเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป เพ่ือเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานใหม ซึ่งโดยหลักการในเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ฝายบริหารจะเตรียมขอมูลและมอบหมายใหฝายบริหารที่เก่ียวของไดเตรียมขอมูลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

ตอไปเพ่ือจัดตั้งหนวยงานตามขอบังคับ 

 มติที่ประชมุ 

เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2567 โดยใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ 3 ราย พิจารณา

ตรวจสอบ คือ 1) ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท 2) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล และ              

3) ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามในขอบังคบัดังกลาวตอไป 
   

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต/ิทักทวง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบตามกฎ ระเบียบและขอบงัคับ 

      -ไมมี- 

 5.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบเรื่องทั่วไป 

  -ไมมี- 

 5.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบเรื่องทั่วไป 

       -ไมมี-  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

6.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2567 

ในวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ หองราชพฤกษ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

  นายวรชาติ  การเกง                                   อาจารยวสันต  สุทธโส 

ผูจดรายงานการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชุม  


